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พิจารณาเรื่อง กําหนดแนวทางวธิีการตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

คร้ังที่ ๒/๒๕๕๐ 

วันพุธที่ ๒๑ มนีาคม ๒๕๕๐  

ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ 

------------------------------------  

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๒๐ นาฬิกา 

 

  (นายมานิจ สุขสมจิตร ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม) 

  ประธาน  :  มอีนุกรรมาธกิารมาประชุมครบองคประชุมแลว ผมขอเปดประชุมครับ 

การประชุมวันนี้ เปนการประชุมคณะอนกุรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ ๒/๒๕๕๐  

  ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ไมมี 

  ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองบนัทกึการประชมุ คร้ังที ่๑/๒๕๕๐ วันพุธที่ ๑๔ มนีาคม ๒๕๕๐ 

หนา ๑ รายชือ่กรรมาธิการ หนา ๒ พิจารณาเรื่อง กําหนดกรอบในการพิจารณาและระยะเวลาในการ

ทํางานของคณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ และอํานาจหนาที่ตาง ๆ หนา ๓ คณะอนุกรรมาธิการ

ยกรางรัฐธรรมนูญไดกําหนดกรอบทั้งหมดก็มีประมาณ ๑๕ หมวดดวยกัน จํานวนมาตราเทาที่คุยกันวา 

คงจะไมเกนิของเดิมไปสักเทาไรนัก แตละมาตราอาจจะยาว หนา ๔ กับหนา ๕ ก็ปกตินะครับ มทีานผูใด

อยากจะแกไขตรงไหนหรือไมครับ 

  (ไมมีกรรมาธกิารขอแกไข) 

  ประธาน  :  ถาไมมี ผมถือวาที่ประชุมรับรองบันทึกการประชุม คร้ัง ๑/๒๕๕๐ วนัพธุที่ ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๕๐ นะครับ 

  ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาเรื่อง กาํหนดแนวทาง วิธีการตรวจรางรัฐธรรมนูญ กอ็ยากจะ

เรียนอยางนี้นะครับ วันนี้ผมไดรับรางรัฐธรรมนูญรางแรกนะครับ จากคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ

เอามาด ูซึ่งขอเรียนวาอันนี้กย็ังไมใชขอยุตนิะครับ เมื่อยงัไมใชขอยุติแลวก็ใครขอความรวมมือจากทาน 

อนุกรรมาธกิารทั้งหลายวา อันนี้อยางเพิง่เผยแพรออกไปใหคนขางนอก เพราะวาถาเผยแพรออกไปแลว 

มันจะสับสนวุนวายกนัใหญ เพราะเทาทีเ่ปนอยูทุกวนันีก้รรมาธิการแตละทานใหสัมภาษณก็สับสนพอแลว

นะครับ เพราะฉะนั้นอนันี้ถาเผื่อออกไปแลวเขาบอกวา เอา ตองไปรางอยางนีน้ะ จะมาฟงความคิดเห็น 

ของประชาชนทําไมอีก ซึ่งเสยีงอยางนี้มนัมีอยูแลวนะครับ เพราะฉะนัน้ก็ขอความรวมมือวาอยาเผยแพร

ออกไป โดยเฉพาะอยางยิ่งอยาเผยแพรไปใหส่ือ ถาเผื่อส่ือเอาไปลงก็เสร็จเลยครับ และนี่ผมรับผิดชอบ 

เขามา เพราะฉะนั้นก็ขอความรวมมือจากทานดวยวาเอาไปดูเฉพาะเรากันเอง หรือวาถาเพื่อนผมอยากด ู

ก็ใหดูเฉย ๆ ได แตวาหามไป Xerox เมื่อเสร็จเรียบรอยแลวตอนนัน้เขาอยากเผยแพรกันมากเลยตอนนัน้  

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

วันพุธที่ ๒๑ มนีาคม ๒๕๕๐        อัมพา ๑/๒ 

 

ซึ่งไดทราบขาววานองไปติดตอซ้ือหนากระดาษหนงัสือพิมพนะครับ เพื่อที่จะเผยแพรรอบแรกหลัง 

วันที่ ๑๙ เมษายน รูสึกจะมเีผยแพร ๒ รอบ หลงัวนัที ่๑๙ เมษายน แลวก็กลางเดือนกรกฎาคมอกีรอบหนึง่ 

กลางเดือนเพือ่ลงประชามต ิตอนนีก้็อยากจะเรียนหารือกับทานทั้งหลายนะครับวา เมื่อเราไดมาอยางนี้  

ไดมาทั้งหมด ๘๔ มาตรา ผมมาดูตารางการทํางานแลวนะครับของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  

เขาจะพิจารณารายมาตรา ในวนัที ่๒๗ มีนาคม เขาจะดูเปนรายมาตราไป เพราะฉะนัน้ถาเผื่อเรามี

ความเห็นอะไรเกี่ยวกับที่เขายกรางมาแลวนีน่ะครับ เราก็ทําความเหน็ไปใหเขาได แตวาความเห็นของเรานี่

คงจะตองไปผานคณะกรรมาธิการวิสามญัวิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญกอน คณะนั้นจะประชุมเชาวนัจันทรที ่๒๖ มีนาคม ถาเผือ่เราเสร็จวันอาทิตยที่ ๒๕ ไดก็ดี หรือ

วาเชา 

วันจนัทรที่ ๒๖ นะครับ ทีนีก้ารเสร็จนี ่ผมจะหารือทานทั้งหลายวาทาํเปนบันทึกมาเฉย ๆ กอนหนานัน้ได 

เพราะอนันี้เปนรางแรกครับ เพราะฉะนัน้คงไมตองทาํเปนมติเปนอะไรออกมา ขอหารือ เชิญครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ขอบคุณทานประธานครับ ผมเห็นดวยกับทานประธานเปน

อยางยิ่งในประเด็นหนึง่ทีก่ําชับคณะอนุกรรมาธิการเราวา อันนี้อยาเพิง่ไปเผยแพรเพราะเกิดประเดน็  

แลวก็จะทําใหคณะอื่นซึ่งเขากระทบตําหนิเราได สวนประเด็นที ่๒ ที่ทานประธานไดบอกวาทาง 

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญเขาจะดูประมาณวนัพุธ ซึง่ผมเหน็ดวยกับทานประธานวา ทานคณะ 

อนุทุกทานไดรางฉบับนี้ไปแลวก็ไปดู แลวถาหากวาทานใดมีขอสังเกตในมาตราใดนีท่านกท็ําบนัทกึถึง 

ทานประธานคณะอนุกรรมาธิการทานประธานคณะอนกุรรมาธิการกจ็ะรับในวนัสุดทายคือ วนัจันทรที่ ๒๖ 

เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา แลวทานจะไดเอาไปเสนอที่ประชมุของคณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการ ตรวจราง 

รัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ก็จะเปนไปตามขั้นตอนครับ อันนีเ้ห็นดวยวาใหทําเปน

บันทกึเทานัน้ ถึงเรียนทานประธานคณะอนุกรรมาธกิารอยางชาสงไมเกินเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกาของ 

วันจนัทรที่ ๒๖ ขอบคุณครับ  

  ประธาน  :  กรอบในการทาํบันทกึก็เปนหลักการอยางทีเ่ราคุย ๆ กันนะครับวาในเรื่อง 

ของภาษาก็ดี ในเรื่องของหลกักฎหมายก็ดนีะครับ เร่ืองหลักการประชาธิปไตย เร่ืองความเชื่อมโยงอะไร 

ตาง ๆ สวนเรื่องความเชื่อมโยงตอนนี้อาจจะมองไมเห็นชัดนะครับ เพราะวามันมีอีกหลายหมวดดวยกนั 

ซึ่งยงัไมไดมานะครับ หมวดนี้เชื่อมโยงกับหมวดโนนเราอาจจะยงัมองไมเห็นชัด ชวงนี้ก็จะดูแตเร่ือง 

หลักประชาธปิไตย กับเร่ืองการใชภาษา เชิญทานวรรณชัยครับ 

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  กราบเรียนทานประธานครับ จะขอเลาทีม่าที่ไปของตัวรางนี ้ 

ผมก็อยูในทีมงานทีย่กรางอนันี้มานะครับ คือของผมก็รับผิดชอบในสวนของ กรอบ ๓ องคกรตรวจสอบ

อิสระและศาล แลวกน็ําบทบญัญัติ ในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดกระบวนการยุติธรรมมาใสไวในสวนที่ ๔ 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

วันพุธที่ ๒๑ มนีาคม ๒๕๕๐        อัมพา ๑/๓ 

 

แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม ซึ่งผมรับผิดชอบยกรางรัฐธรรมนูญมา แลวก็เสนอใหทาง

ทานอัฎฐพร ซึง่เปนผูชวยเลขานุการประจาํคณะกรรมาธิการ ซึง่บางประเด็นใชกรรมาธิการพิจารณา แลว

บางทีก็ยงัหาขอยุติในหลกัการไมได สวนใหญก็จะมีบางประเด็นเขาบอกวาใหทางฝายเลขานุการไปปรึกษา

กับทางหัวหนาคณะอนุกรรมาธิการคือ ทานวิชา มหาคณุ วาจะเอาอยางไรหรือวาจะเขียนหลักการในเรื่องนี้

อยางไร ซึง่ตรงสวนนีก้็เปนแคหลักเบื้องตนผมก็ลองยกรางดู แลวก็ใส ๆ เขามากอนเพื่อใหครบดู แลวเรียง

ตามรายมาตราวารูปรางหนาตาเปนอยางไร เพราะฉะนัน้โดยสวนนี้ยงัไมไดมีการดูในรายละเอียด  

รายละเอียด เชนหนา ๒๐ นีท้ี่ผมพยายามใสเขามาจากบทบัญญัติตาง ๆ ที่อยูในหมวดขององคกรอิสระ

และศาลนี่ ก็เอามาใสในเนือ้หาในลักษณะวา พยายามจะเขียนใหกวาง ๆ แลวไมลงในรายละเอียดนะครับ 

เพราะฉะนัน้ผมก็เลยเห็นวาตรงสวนนี้อาจจะยังไมไปดูอยางจรงิจังมากนัก เพราะวารางนีย่ังจะมีอีก 

หลายราง ยงัมีการปรับแกอีกเยอะนะครับ อันนี้เพยีงแตวาพยายามทําเสนอสงมาใหทางคณะ 

อนุกรรมาธกิารกอน ซึง่กท็ํากันวนัเสาร อาทิตย ก็พยายามจัดเรียงลําดบัตามรายมาตรา ยึดโยง ตางคน 

ก็ตางเอามาใส ซึ่งทางทานอัฎฐพร ก็มาดูภาพรวมอีกทหีนึง่วามีอะไรยึดโยงไดหรือเปลา บอกไดวาตอนนี ้

ยังไมนิง่นะครับ เปนขอมูลทีย่ังเปลี่ยนแปลงไดอีกเยอะ ผมก็เลยเสนอวาอาจจะเปนลกัษณะเหมือนกับเปน

การพิจารณาเหมือนกับเปนการอุนเครื่องไปกอนก็ไดวาแนวเปนอยางไร ไมเครงครัดในเรื่องถอยคาํ ในเรื่อง

อะไรทั้งสิ้นนะครับ เพราะวายังมีเปลีย่นอกีเยอะ กเ็อาแคหลักการกวาง ๆ พิจารณากวาง ๆ ไปกอนนะครับ 

  ประธาน  :  ขอบคุณครับ ที่ทาน ดร. วรรณชัย ชวยขยายความเรื่องนี ้ไมทราบวา 

ทานมานิตยมอีะไรหรือไมครับ 

  รองศาสตราจารยมานิตย จมุปา  :  ขอเรียนหารือนิดหนึง่นะครับ พอด ีดร. วรรณชัย 

ไปชวยเขาอยูดวยนะครับ คือถาในเชิงหลกัการนะครับ คือเทาที่ผมจําได เชนการไปโยกในรัฐธรรมนูญเดิมนี่

นะครับ ในเร่ืองเกี่ยวกับสิทธใินทางกระบวนยุติธรรมทางอาญานีน่ะครบั มาไวในหมวด ๓ เร่ืองสิทธิและ

เสรีภาพของชนชาวไทยนะครับ ที่รัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ไปไวในหมวด ๘ วาดวยศาลนี่ เหตุผลตอนนั้น คือ

วา 

ถาเอามาไวในหมวด ๓ สิทธแิละเสรีภาพของชนชาวไทย เพราะฉะนั้นแปลวาคนตางดาวที่เขามาอยูใน 

เมืองไทยนี่จะอางถงึในหมวด ๓ ไมได เพราะวาไมถือวาเปนชนชาวไทย ในป ๒๕๔๐ เขาเลยเอาเรื่องสิทธ ิ

ในกระบวนยุตธิรรมทางอาญาไปไวในหมวด ๘ ซึง่ไมไดเขียนในถอยคาํวา ชนชาวไทย เพราะฉะนัน้แปลวา

ทุกคนที่อยูในเมืองไทยนี่ก็ไดรับความคุมครอง ไมแนใจวาในประเดน็นีเ้ขาไดคุยกันไวไหมครับวา ถายาย

หมวดมานี่ไมทําใหสิทธิในกระบวนยุติธรรมทางอาญานีแ่คบไปไหมครับ 

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  ก็เปนขอสังเกตของทานอาจารยมานิตย กม็ขีอนาพิจารณา 

อีกนะครับวา ถาโยงกม็ีปญหาในเรื่องการดําเนนิการ ผมเขาใจวาเปนงานนโยบายดานกฎหมายของรัฐ  



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

วันพุธที่ ๒๑ มนีาคม ๒๕๕๐        อัมพา ๑/๔ 

 

อยางสวนที่ ๔ นี่จริง ๆ ไมไดอยูในสิทธิ กม็ใีนสวนที่เปนแนวนโยบายกจ็ะเขียนคลาย ๆ กัน คือสวนสิทธ ิ

ก็สิทธิของประชาชนชาวไทยในการไดรับความปลอดภัยอันนัน้ก็อาจจะแคบไปหนอย แตวาในสวนของ 

หนาที ่๑๐ แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม ถาพูดในหลกัการกวาง ๆ คลาย ๆ กัน แตวาระ 

จะตองดําเนินการอยางไร เพื่อใหสิทธิของประชาชนชาวไทยเอาไปเกบ็ไวในตรงสวนหนึ่ง กับสิทธใิน

กระบวนการยตุิธรรมในหนา ๙ มนัสอดคลองกัน ก็คิดวาคงไมนาจะมีปญหา ในเมื่อแนวนโยบายดาน 

การยุติธรรมนี ่รัฐมีหนาที่ตองดําเนินการใหกระบวนการยุติธรรมเปนไปตามหลกัพืน้ฐานของวิธพีิจารณา

หรือสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอยูแลวนะครับ  

  ประธาน  : อาจารยมานิตยมีความเหน็อยางไรก็เขียนเปนบันทึกมาไดนะครับ ตอไปก็เสนอ

ตอที่ประชุม เพื่อประกอบการพิจารณานะครับ ไมทราบวาจะทาํทนัตามทีว่าไดไหมครับ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  อยากจะหารือทานคณะอนุกรรมาธิการ โดยเฉพาะ 

ทานอาจารย ในมาตรา ๓๙ วรรคทายนี่มนัเปนมิติใหม ในการใชระบบกระบวนการยตุิธรรมคดีอาญา  

เพราะปกติเราใชกลาวหา ในวรรคทายใชไตสวนนี่ก็เปนวิธีใหมนะครับ ซึ่งคงจะตองเปนทีว่ิพากษนะครับ 

วามนัดีหรือไมดี เพราะวามันดีและไมดีทั้ง ๒ ระบบ ตรงนี้ผมคิดวาเปนประเด็นที่ฝายอาจารยชวยดวย 

เปนพิเศษ เพราะวาถาเมื่อเปลี่ยนไปแลว กระบวนการเวลาที่กระทบนีม่ันจะตองเปลีย่นตามไปหมดเลย  

ร้ือระบบเลยครับ 

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  อันนี้ขออนุญาตชี้แจง พอดีก็เปนประเด็นที่เกี่ยวโดยตรง 

นะครับ คือนยัรูปกรอบ ๓ จริง ๆ ไมไดพูดถงึวิธพีิจารณาคดีอาญาทัง้หมด แตเปนลักษณะคลาย ๆ วาถามี

การคุมขังที่ไมชอบดวยกฎหมายหรืออะไรอยางนี้ ใหใชวธิีการ ศาลเวลาไปรองขอตอศาล ศาลตองใชวิธีการ

ไตสวน เพื่อใหมีการปลอยผูตองหาดวยรวดเร็วตรงสวนนั้น แตตรงนี้เปนความคิดสวนหนึง่ของผมดวย 

นะครับวาจริง ๆ แลวนี ่หากวธิีพิจารณาคดีอาญานี ่ในระบบสากลเปนระบบไตสวน แลวบานเราเขียนไว 

ในกฎหมายก็เปนระบบไตสวนเหมือนกนั แตเปนการเขาใจผิดของผูปฏิบัติกฎหมายในบานเรา เขาใจวา 

เปนระบบกลาวหา แตเหน็ไดจากตัวอยางวาหลงั ๆ นักกฎหมายบานเราก็เร่ิมมีความเขาใจวาวิธพีิจารณา

ความอาญาเปนระบบไตสวนแลว อยางเชนมีการแกไข ว.ิ อาญาครั้งลาสุดเกี่ยวกับเร่ืองระบบสอบสวนของ

พนักงานสอบสวนวา พนักงานสอบสวนเวลาหาพยานหลักฐานนี่ไมไดหาเฉพาะเพื่อพิสูจนวาผูตองหา 

เปนผูกระทําความผิดหรือไม แตมีหนาที่ตองหาพยานหลักฐานวาเขาบริสุทธิ์หรือไมดวย ตาม ว.ิ อาญา 

ก็แกหลัก ซึง่ถาไปดูในกฎหมายใน ว.ิ อาญาจะเขียนใหอํานาจศาลไวคอนขางมาก เพียงแตวาในทางปฏิบัติ

ของบานเรานีไ่ปรับระบบ Common law มา เปนระบบกลาวหาคือใหคิดดูวาครับวาศาลตองวางตวัเปน

กลางแลวนี ่เพราะฉะนัน้ถาทางฝายอัยการ ตํารวจเขาทําอยางไรแลวจําเลยแกไมตกนี่ศาลกจ็ะคลาย ๆ  

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

วันพุธที่ ๒๑ มนีาคม ๒๕๕๐        อัมพา ๑/๕ 

 

ใหชั่งน้ําหนกั ซึ่งที่จริงเรื่องการชั่งน้ําหนกัพยานหลักฐานนี่เปนเรื่องคดีแพง โจทยจาํเลยตองกลาวอางก็ตอง

พิสูจนกัน แลวศาลไมเขาไปยุงไมมีบทบาทอะไรมาก ในคดีอาญานี่ นกัวิชาการอยางเมืองไทย อยางเชน 

ทานอาจารยคณิต ณ นคร ซึ่งทานเปนผูเชีย่วชาญ เปนปรมาจารยทางดาน ว.ิ อาญานี่ทานก็เขียนบทความ

วิจารณ กระบวนการยุติธรรม ทางดาน ว.ิ อาญาบานเรามาโดยตลอดวา เปนแบบระบบกลาวหา ซึง่ไมใช 

เพราะวาเปนเรื่องเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ มันไมใชเปนเรื่องทางแพงที่เปนเรื่องประโยชนของเอกชน  

แตเปนเรื่องประโยชนสาธารณะวาจะเอาผูกระทําความผดิที่ทํากอใหเกดิความเสียหายแกสังคมมาลงโทษ 

ไมควรจะเอาผูบริสุทธิ์ แลวก็เอาผูกระทําความผิดจริง เพราะฉะนัน้จะตองมีบทบาทในทางดานการไตสวน 

แตไมไดหมายถึงวาไปยกรางหลักทีว่า ถาทางฝายตาํรวจ โจทย อัยการเขากลาวหาวาจาํเลยกระทํา 

ความผิดแลวนี่ เขาไมตองมหีนาทีพ่ิสูจนเขายังตองมีหนาที่พิสูจนอยูตามหลกัเขาถงึจะตองกลาวอาง -------- 

 

                    - ๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ      ธนัชญา ๒/๑ 

วันพุธที่ ๒๑ มนีาคม ๒๕๕๐ 

 

แตคําวา ระบบไตสวน กเ็หมือนกับคดีปกครอง ก็คือหมายถงึวา ศาลปกครองก็จะมีบทบาทในการเขาไป 

คนหาพยานหลักฐานไดมาก มีบทบาทมากกวาระบบกลาวหา ถาตามหลักวิธพีิจารณาระบบกลาวหา 

ไตสวนนี่คือ หมายความวาใครมีบทบาทมากกวากนั ถาเปนระบบกลาวหาก็คือ หมายถึงคูความมบีทบาท 

ถาเปนระบบไตสวน ศาลก็จะมีบทบาทมาก อยางเชน ในวีธพีิจารณาคดีของปกครองเขียนไวในขอกําหนด

ของศาลปกครองเลยวา วิธพีจิารณาของคดีปกครองเปนแบบระบบไตสวน เนื่องจากวาเปนคดีเกี่ยวกับ

ประโยชนสาธารณะ เพราะฉะนั้นศาลตองมีบทบาทเขาไปคนหา ซึ่งผมเขาใจวา การที่เขียนไวอยางนี้ชัดเจน

เปนลักษณะเพื่อปองกนัปญหา เนื่องจากวานักกฎหมายบานเราสวนใหญจะเปนแบบระบบ Common law 

มาจากผูพพิากษาอะไรตาง ๆ ที่มนัเปนตุลาการศาลปกครองก็เคยอยูมากอน วธิีพิจารณาแบบกลาวหา  

แตอันนี้ผมก็เพียงแคเสนอเขามา คลาย ๆ วาใหเปนการชิมลาง ดูวาใหมีการถกวิพากษกนัตอไป แตคลาย ๆ 

มีความรูสึกนานแลววา บานเราสวนใหญจะอางวา อยางทานผูพิพากษา บางททีานก็จะอางในลกัษณะวา 

ตนสายธารแหงความยุติธรรม คือทางตํารวจ อัยการทํามาอยางนี้แลว เขาก็ไมรูจะชวยจําเลยอยางไร  

ในเมื่อจําเลยไมสู แตจริง ๆ แลวศาล กฎหมาย ว.ิ อาญา เขียนใหการคนหาความจริงไดมากนะครับ 

แมกระทัง่ใน วิ. แพงก็ตาม วิ. แพง บานเราอยูในอาํนาจศาลคอนขางมาก เพยีงแตวาระบบ Common law 

วางอยูตลอด ไดรับอิทธิพลมาตั้งแตสมัยรัชกาลที ่๕ ก็เลยใชวิธพีิจารณาในลักษณะแบบกลาวหามาตลอด 

แตวาเมื่อกลาวหานี่ไมไดไปถึงไปลบลางวา หลักการสืบพยานที่วาพบผูกลาวอางเทานัน้ ๆ หลักอนันัน้มีอยู

นะครับ อันนี้ผมก็เลยคลาย ๆ วา อยากจะลองเสนอมาชมิลาง เพราะวากรรมาธกิารตองมีการพิจารณา 

รายมาตรากันอยูแลว ถาไมผาน ถามันไมมีเหตุผลพอกจ็ะไมผาน แตถาผานมนัก็จะทําใหสอดคลองกับหลัก

วิธีพิจารณาของสากล ซึ่งทกุประเทศเขาใชระบบไตสวนทั้งสิน้ในคดีอาญา ก็เนื่องจากวาเปนคดีทีเ่กี่ยวกับ

ประโยชนสาธารณะเชนเดยีวกับคดีปกครองนะครับ  ผมก็เลยอยากจะลองเสนอประเด็นนีเ้ขามา เพราะ 

ไมอยางนั้นบานเรา โดยเฉพาะจําเลยทีเ่ขาไมมีทนายที่ดี ๆ เขาจะเสียเปรียบคอนขางมากในสงัคมบานเรา 

คราวนีท้างฝายทานอรรถพร ทานก็ยังไมไดถกคุยกับผมเปนการสวนตวัวาจริง ๆ เพราะประเด็นมัน 

หลากหลายมนัเยอะมากนะครับ ที่ใสกนัเขามา อันนี้ผมก็ยอมรับ อันนีม้ันเปนสวนทีผ่มคลาย ๆ วาอยาก 

จะลองใสเขามา เปนสทิธิในดานกระบวนการยุตธิรรม ซึ่งสวนใหญ วิ. อาญา หลงั  ๆ  ก็จะแกไขเพื่อ 

คุมครองสิทธจิําเลยทั้งสิน้ซึง่ตรงสวนนีพ้อไประบบไตสวนจะเปนการคุมครองจําเลยไดมากขึ้นวาศาลไมตอง

นิ่งดูดาย ศาลควรจะเขามาชวยเหลือจําเลยดวย ในการคนหาความจริง แตไมใชวาศาลทาํหนาที่แทนทนาย

จําเลยไมใชถงึขนาดนัน้นะครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ผมวาประเดน็นี้คงจะสนุกมาก ๆ นะครับ โยนหินถามทาง 

เพราะวามนัมทีั้งดีทั้งเสยี ๒ ดานนะครับ แลวคนทั้งเห็นดวย ไมเหน็ดวย โดยเฉพาะระบบไตสวนทีบ่านเรา

ใชกันคอนขางเต็มรูปแบบก็คือ ศาลปกครองนะครับ ซึ่งเปนหนาที่ของศาลที่จะคนหาความจริงทุกฝาย 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ      ธนัชญา ๒/๒ 

วันพุธที่ ๒๑ มนีาคม ๒๕๕๐ 

 

ใหครบวาความจริงมนัมีอะไร จนสุดทายเมื่อไมมีแลวถงึจะกําหนดวันวาสิน้สุดการคนหาพยานหลกัฐาน 

ใชไหมครับ กค็ือไมไดมุงเนนเหมือนระบบทุกวนันี้วา โจทกจะตองสบืวาจาํเลยทําผิดจริงใชไหมครับ ถาหาก

วามีสงสัยก็ตองยกฟอง อันนี้คือเปนภาระจริง ๆ เปนเรื่องโจทกในคดีอาญาเนนระบบกลาวหา ซึง่ถาเกิด

เปลี่ยนภาพไปวา เปนหนาทีศ่าลในกรณีคนหาความจริง ประเด็นที่วาอันเดิมในหลักการมันจะหายไปเลย 

มันก็จะดี คือถาหากวาอาจารยมองในแงวา คดีอาญามนัเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองนําคนผิดมาลงโทษ  

ไมไดดูเทคนิค ไมไดดูภาระของโจทกหรือจําเลย รัฐก็คือศาลเปนหนาที่ที่จะคนหาพยานหลักฐานมาหา

ความจริงวาคณุทําผิดไมเอาแพเทคนิค ไมเอาแพฟาลวแลว ถูกไหมครับ ระบบไตสวนมนัเปนอยางนั้น  

ซึ่งตรงนีม้ันเปลี่ยนมิติใหมครับอาจารยวรรณชัย มันก็คอืวา ผมคิดวาใหประเด็นนี้มนันาอยางยิง่ทีจ่ะมีจัด

เวทีสัมมนามากกวาประเด็นอื่นเลย เพราะเปนการรื้อระบบเลย คือถามีสัมมนาเรื่องนี้ เกี่ยวกับเร่ืองที่เรา 

โยนหินถามทาง จะมีคนมาฟงแลวก็ไดประโยชน โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมทัง้กระบวนการ คนที ่

เกี่ยวของจะตองแผเขามา อันนีน้าสนใจทานประธานครับ 

  ประธาน  :  ประเด็นนี้เมื่อกีผ้มอานคราว ๆ ผมเลยคิดวา เอะ ถาเผื่อมันเผยแพรมาสู 

ส่ือมวลชนแลวมันจะยุงกนัใหญเลย  เราตองคุยกนัใหตกผลึกในกรรมาธิการยกรางเสียกอนนะครบั  

แตอยางไรก็ตามเรื่องระบบไตสวน แมวาของเดมิมนัจะมอียูแลว แตไมไดปฏิบัตินี่ผมมาเหน็ตัวอยางชัด ๆ 

คือ กรณีคดีหมิ่นประมาท เวลาใครไปแจงตํารวจไมเคยมาถามเลยนะครับ ถามวาคณุจะวาอยางไร รับหรือ

ปฏิเสธแคนั้นครับ ไมเคยมาชวยหาพยานในทางประเด็นเลย เขาก็สงฟองทัง้นัน้ครับ แลวก็มหีลาย ๆ เร่ือง 

ถาเผื่อผูถกูกลาวหาหรือฝายที่ไมมีทนายทีด่อกเตอรวรรณชัยวา คือถาทนายไมเกงหรือทนายไมดีพอ  

ทนายอยากจะใหเปนคดีอยูเร่ือย ๆ มันก็เปนฝายเสียเปรียบในเชิงยุตธิรรมอยูตลอดเวลา 

นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ทานประธานครับ ไหน ๆ ไดคุยกันกับทานวรรณชัยที่อยูใน 

ชุดยกรางนะครับ ทานดูมาตรา ๗๘ (๖) ซึ่งผมคุยกับทานประธาน เมื่อกี้นอกรอบเลยวา กระทบเงื่อนหนา ๕ 

อัยการ โดยเฉพาะแตงตัง้ถอดถอนโดยรัฐสภา อันนี้อันหนึ่งนะครับ แลวทีว่ามนัจะกลายเปนวา ของอัยการ

มันก็เหมือนกบัวาอยากจะทําเปนเหมือนองคกรอิสระพวกศาลตาง ๆ รวมทัง้ (๕) กรรมการปองกนัอะไร 

พวกนีน้ะครับ คลาย ๆ จะเปนอยางนั้น แตพอมาบัญญัตจิริง ๆ ก็ไมไดบอกใหเปนอยางนั้น เพยีงแตบอกวา 

รัฐตองดูแลอิสระในการดําเนนิคดอัีนนีม้ันกด็ูแลวทําไมไมทําใหมันชัดไปเลยวา เปนองคกรอิสระไปเลย อันนี้

ผมต้ังขอสังเกตนะครับวา  ตรงนี้ไมคุมครองเหมือนองคกรอิสระอ่ืน  แตเวลามกีารแตงตั้งหวั อัยการสูงสุด

กลับทําเหมือนองคกรอ่ืน ใหความเหน็ชอบจากรัฐสภา ผมก็เลยอยากจะวา ไหน ๆ จะเปลี่ยนองคกรอัยการ

ก็เปลี่ยนวา อยากจะอิสระกใ็หเหมือนชาวบานเขาไปเลย ไมใชคร่ึงบกครึ่งน้ํา คร่ึง ๆ กลาง ๆ นะครับ คือ  

มันอยางนี้จะไปพูดกับอัยการเขาก็รับไมคอยถนัด ไปพูดกับประชาชนที่จะไดเสีย มนัก็ไมคอยดีเทาไร  

ก็อยากจะฝากวาตัดสินใจไปเลย สสร. จะเอาอัยการแบบอิสระหรือไม ก็ใหมันชัดเจนไปอยางนี ้ผมวาเปน 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ      ธนัชญา ๒/๓ 

วันพุธที่ ๒๑ มนีาคม ๒๕๕๐ 

 

ประเด็นอีกอันหนึง่ 

  ประธาน  :  ผมมีเอกสารอยูในมือ ในการพิจารณาของกรรมาธิการ ซึง่เปนที่ยุติแลวนะครับ 

พูดถึงเรื่องความเปนอิสระของอัยการนะครับ ความเหน็ของอนุกรรมาธิการยกราง บอกใหสํานักงานอัยการ

สูงสุดเปนองคกรอิสระ ใหรัฐสภาหรืออัยการสูงสุด ถาทีป่ระชุมกรรมาธิการเห็นดวยแตใหบัญญัติเปน 

หลักประกนัในเรื่องของความเปนอิสระในการดําเนินคดทีั้งปวงที่อยูในอํานาจของอัยการไวดวย แลวก ็

เห็นดวยในการเลือกอัยการสูงสุดโดยใหแกไขเปนวา ใหรัฐสภาใหความเหน็ชอบในการแตงตั้งอัยการสูงสุด 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  เอาไวไดครับ แตผมอานตรงนี้ทานประธานอานหรือยงั อาน

แลวเหมือนมนัซอนเงื่อนใหไมชัดเจน ตรงที่อนุกรรมาธิการบอกวา เอาอัยการเปนองคกรอิสระ แลวรัฐสภา

เปนผูแตงตั้ง อันนี้คือหลัก แตตรงของกรรมาธิการนี่ดูแลวไมเหมือนนะครับ ของกรรมาธิการนี่เหมอืนกับวา

จะไมใหเปนองคกรอิสระ แตวาใหคุมครองการทําหนาที ่เร่ืององคกรอิสระมันจะไมออกมาเปนองคกรแลว  

นี่จะกลับไปคุมครองหนาทีแ่ละเรื่องที่วารัฐสภาเปนผูแตงตั้งก็เปลีย่นมาเหน็ชอบใชไหมครับ มนัจะ 

เปลี่ยนไปหนอยแลว คือเปลี่ยนไปหนอย ผมกําลงักราบเรียนทานประธานวา เอาอยัการเปนอยางไรก็เปน 

ไปเลย เธอเปนอิสระจากองคกรอ่ืนมันก็ไมเหน็เสียหายอะไร ก็ทาํใหมนัชัดไปเลยครับทานประธาน 

  ประธาน  :  อันนี้คงจะยงัไมไดไปยกรางเปนมาตรากระมงัครับ โดยเฉพาะเรื่องนี ้

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  อยางนี้ มาตรา ๗๘  ถาจะทาํแลวมนัทาํตรงนี้ไดเลย 

  ประธาน  :  ผมคิดวาการใหรัฐสภาใหความเหน็ชอบมนัคงจะเริ่มมาจาก ก.อ. มากอน ก.อ. 

พิจารณามาแลวเสนอชื่อมา 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ถูกตอง ก็เหมอืนอยางองคกรอิสระอ่ืนซึ่งมกีรรมการสรรหา

แลวก็มาเหน็ชอบโดยรัฐสภา แตวาอยากจะใหวามนัเปนองคกรแบบอยางนี้ ใหมนัชดัไปเลย 

  ประธาน  :  ก็นี่ละครบั เห็นดวยในการที่จะใหสํานักอัยการ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  อยางไรผมฝากทานประธานไปดูนะครับวา ล็อกมาตรานี้

กรุณายกใหชดัดวย 

  ดอกเตอรวรรณชัย  บุญบาํรุง  :  ขออนุญาตคิดแทน อันนี้ก็เปนเนื่องจากประเด็น 

มันเยอะมาก แลวอนุกรรมาธิการกรอบ ๓ เพิ่งพิจารณาเสร็จไปเมื่อวานเยน็นะครับ  คราวนี้การเขยีนก็เปน

การคลาย ๆ วา มีอะไรใหใสหลักการใหมนัเอาไวกอน  สวนหลักการมันจะยังไมครบถวนทัง้หมดนะครับ 

เปนคลาย ๆ เขียนใหรูวา ควรจะไปไวตรงไหน แลวเขียนกวาง ๆ ไวอยางไรกอน แตวาเรื่องถอยคาํ เร่ือง 

หลักการ คือมันเปนแครีบ ๆ เขียนใสเขามา ไมมีเวลาครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ตามทีท่านคณิตวาอยางไรตอสูกันไมไดหรอก 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ      ธนัชญา ๒/๔ 

วันพุธที่ ๒๑ มนีาคม ๒๕๕๐ 

 

  ดอกเตอรวรรณชัย  บุญบาํรุง  :  เพราะวาตอนจริง ๆ อนุกรรมาธกิารเวลาพจิารณา 

อยางทานวชิา มหาคุณ ทานก็ไมไดพูดถึงขนาดใหเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญอะไรพวกนี้ ไมได 

พูดขนาดนั้น ทานบอกวา ถาใหอัยการไปใหสภาใหความเหน็ชอบหรือวาเกีย่วกบัการแตงตั้งเสียหนอย  

มันก็ไมไดยึดโยงนะครับ แลวก็ถือวาเปนอสิระแลว แคนัน้ก็พอ แตไมไดพูดลงไปในรายละเอยีดวาจะตองมี

สํานักงาน จะตองเปนองคกรอิสระอะไรออกมา เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญมีกระบวนการสรรหา ไมไดพูด

อะไรเลยขณะนั้น 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ผมฝากทานประธานและทานวรรณชัยไปหนอยวา ขอไปเสนอ

ทานวิชาวาใหมันเขียนใหชัดไปเลยวาเปนองคกรอิสระ เพราะมนัก็ไมไดเกิดความเสยีหายอะไร มนัก ็

สอดคลองกับองคกรอ่ืนดวย ไมใชวาครึ่งบกครึ่งน้าํ และอีกอยางอาจารยวรรณชัยรูไหมวา เมื่อตอน รสช. 

จริง ๆ อัยการเขาคอนขางจะเปนองคกรอิสระอยูในตัว นายกรัฐมนตรีเปนผูกํากับดูแลเทานั้นเองนะครับ  

แตทีนี้วาพอมาเปลี่ยนเปนรัฐบาลที่ผานไป ก็เปลี่ยนอัยการกลายเปนวา เหมือนกับวาเปนองคกรอยูใน

กระทรวงยุติธรรมประมาณนั้น อันนี้มนัคอย ๆ เปลีย่นไปแลว ผมถงึบอกวา ไหน ๆ กระบวนยุติธรรม

อาจารยครับ ทานประธานครับวา เราตองการปรับเปลีย่นใหมันเกิดความเปนธรรม ทานมองดูสิ กาํลัง

เปลี่ยนแคระบบกระบวนยุตธิรรมตรงหัว กระบวนยุติธรรมคือรางกายมนุษย แตไปปรับเปลี่ยนตรงหวัก็คือ 

ทางศาล ทางศาลนี่เปลี่ยนชัดเจนครับ แตวารางกายสวนอืน่ คือ แขนขา ลําตัว กค็ือตํารวจ อัยการ ทนาย 

ทั้งระบบ มนัไมเปลี่ยนตาม เปลี่ยนแตหวัเทานั้น มนัก็กลายเปนวา เรามีการไปผาตัดหัวทีโ่รงพยาบาลยันฮี 

แตวาสวนอื่นไมไดดูแล เพราะวากระบวนยตุิธรรมมันจะไปไดสวย มนัตองไปทั้งกระบวน ทัง้ระบบ จะไป

เพียง ๑ เปน ๒ นัน้ไมได กฝ็ากเรียนทานประธานที่อยูนี่คือผมเอง ผมอยากจะเกิดความเปลีย่นแปลง แลวก็

ฝากทานประธานอีกนิดวา เราเคยพูดเสมอวา กระบวนการที่คอนขางจะสะอาดก็คือ ศาล เราพูดตรง ๆ ทาน

ประธานคิดไหมวาทานอาจารยมานิตยลองคิดดูสิวา มันแปลกดีไหมวา องคกรอ่ืนดูเหมือนจะสะอาด 

นอยกวา แตทานไปมองตรงจุดเหตุผล ทานจะเห็นดวยกบัผมไหมวา เพราะศาลสะอาด สกปรกนอย  

เนื่องจากวามกีารดูแลของรัฐเยอะกวา มคีวามเปนอยูดกีวา เมื่อทุกอยางดีกวา เงินเยอะกวา อะไรสวัสดิการ

ดีกวา ความจาํเปนที่จะไป Corruption มันกน็อยลง ทองอิ่มก็ไมเปนโจร นี่เราพูดตรง ๆ แตวาองคกรอ่ืน  

ผมวาผมนี่ก็คอนขางอิม่เหมอืนกันนะครับ ผมไมเคยไปมองวาตวัเองด ีแตนี่ทางหนวยอื่นอยางเชน ตํารวจ 

ราชทัณฑ รวมทั้งทนาย รวมทั้งผูเสยีหาย ผูตองหาอะไรนี่ มนัตองเปนระบบพี่มานิจ เพราะถาอยางนัน้  

ถาไมเปนระบบ หนวยอื่นทีม่ันหวิโหยมนัก็ตองเขาขายจะเปนโจรมากขึ้น ที่เราพัฒนากระบวนการยุติธรรม

เหมือนสิงคโปรหรือเหมือนบานอืน่ทีม่ันเปนระบบหมายถึงวา ประโยชนตอบแทน ความเปนอยูของ 

ทุกหนวยเหลาในกระบวนดูแลดี แตถาเกิดเมื่อดูแลดีแลว คุณไป Corruption เอาใหตาย เอาใหหนัก  

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ      ธนัชญา ๒/๕ 

วันพุธที่ ๒๑ มนีาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  เสนอวาทางอัยการนาจะมาคยุกัน แลวก็ไปบนัทกึความเหน็มา เหมือนที ่

หนวยงานตาง ๆ กําลังทําอยูขณะนี้ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  อันนีพู้ดตรง ๆ นะครับวา ผมไมอยากใหเหลือมาก ไมอยากให

เหลือหมายถึงวา อัยการสงคนมา สสร. ๒ คน   คุณธนพิชญกับเสริมเกียรติ คุณธนพิชญเปนกรรมการ 

ยกราง เสริมเกียรติเปนตรวจรางซึง่อยากเหลือเกนิ ทีนี้สังเกตดูครับ ตั้งแตเร่ิมจะเอาเขาไปอยูยกราง เพราะรู

ประเด็นแลวกส็ามารถจะมาพูดใหพวกเราฟงได ----------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๓/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

วันพุธที่ ๒๑ มนีาคม ๒๕๕๐        อัมพา ๓/๑ 

 

  ประธาน  :  ผมยกตัวอยางอยางนีน้ะครับหนวยงานทีท่าํบันทึกเปนเรือ่งเปนราวสภา 

การศึกษาเขาก็มาคุยกันวา รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของกับการศึกษา มาตรา ๔๓ ก็ดี มาตรา ๘๑ ก็ดีควรจะปรับ

อยางไร เขาก็เรียกหนวยงานตาง ๆ ในกระทรวงศกึษาธิการมาคุย คุยแลวก็ทาํบนัทกึ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  แลวเพื่อนผมทาํมาอยางดี ถาเพื่อนผมไม Work ผมจะขอ 

ความกรุณาจากพีม่านิตย ชวยนะครับ 

  ประธาน  :  ก็ตองคนขางในแลวละ เปนคนมาพูด 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  : ผมยกตัวอยางทั้ง ๓ หนวยงาน เชน สภาทีป่รึกษาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ เขาก็ประชุมกันวาเขาจะเอาอยางไร เขากข็อวาพี่มีใหมีหนาที่ในการใหความเหน็ตอ

คณะรัฐมนตรีซึ่งมีอยูในกฎหมายแลว แลวก็ใหความเหน็ในเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 

แหงชาติ ซึ่งมอียูในกฎหมายแลว เขาอยากเพิ่มหนาที่ในการใหความเห็นในการพิจารณารางกฎหมาย 

ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคม เขาก็ประชุมกนั ประชุมแลวเขาก็ทาํเรื่องเสนอมา คนที่เปนอัยการตองชวยตวัเอง

มากกวา 

  ประธาน  :  มีขอแนะนําอยางนี้ นอกจากทําบนัทกึวนันัน้ขอเขาเขาไปชี้แจงได  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ไมมีคนเอางานใหผม พอพี่เปดทางใหผมพีต่องชวยผม 

  ประธาน  :  ผมก็ประสานงานใหหลายหนวยงานไปชี้แจง พวกกรรมกร อยากจะมาขอ 

เพิ่มเติมอะไร ผมบอกวาเดี๋ยวมาคุยกับหมอวิชัย หมอวิชยัอยูกรอบแรกเรื่องกรรมกร 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ผมก็กราบเรียนพี่มานิตยเลยวา คณะอนุกรรมาธิการเรา 

อีกอยางครับ คือกติกานี ่เวลาเราพจิารณาใน สสร. นี่มนัมีขอบังคับ สนช. มาใชกบั สสร. นี่วาเวลาเราจะได

อภิปรายนี่เราตองยื่นญัตติ ผมกําลงับอกวารัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ ควรที่จะใหรับฟงความคิดของ สสร. 

อยางหลากหลายและงาย อยาไปเอากรอบของขอบังคับ ซึ่งพิจารณากฎหมายทัว่ไปมาใช เพราะวาจะทําให

เงื่อนไขในการพูดแสดงความคิดเห็นมันแคบมาก ซึ่งถาเกิดวาเปนผมนะครับ ความหลากหลายโดยไมม ี

ขอบังคับวาตองญัตตินี่หมายถึงอยางที่เราทาํนีว่าดูเปนมาตราไป อยางที่เคยไปอยูในกรรมาธกิารตาง ๆ  

อันนี้มีอะไร ไมมีผาน อันนีม้ีก็อภิปราย ผมวาความหลากหลาย และความยืดหยุนงาย ๆ มนัจะเกิด

ประโยชนสูงสดุในการทีเ่ราจะปรับ รัฐธรรมนูญทุกมาตรา ทุกบนที่เกีย่วของนี่ไปทางทีด่ี แลวถาทานไป 

ตีกรอบเอาเงื่อนไขของขอบังคบัของ สนช. มาใชนี ่อยากพิจารณา อยางเมื่อวนันั้นผมดูแลวที่วาหลกัเกณฑ 

วิธีการประชามติ ในขอบังคบัมีอยูอันหนึง่บอกวาถาที่ประชุม สสร. บอกยังไมใชขอบังคับกับในเรื่องไหน 

ก็ได ผมกําลงัจะเสนอใน สสร. วาการพิจารณารัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ ใชขอบังคับอันนี้ไมรูจะผานหรือเปลา  

  ประธาน  :  ลองเสนอดู แตวาทางที่จะทาํไดซึ่งคอนขางจะไดผลก็คือวาไปทําความเห็น 

ในหนวยงาน แลวตามมาอธิบายได ขอบคุณมากครับ ทานกรรมาธิการมีอะไรอีกหรือไมครับ  



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

วันพุธที่ ๒๑ มนีาคม ๒๕๕๐        อัมพา ๓/๒ 

 

  รองศาสตราจารยมานิตย จมุปา  :  กรอบเอกสารที่ไดรับไปคราวที่ กรอบ ๑ กรอบ ๒  

ที่เปนตาราง เห็นวากรอบ ๓ เขาเพิง่เสร็จเมื่อวานตอนเยน็ เขาจะมีให รูสึกวาเราไดมาแค ๒ กรอบครับ 

ที่เปนตารางครับ ถาเกิดจะขอใหทางนี้ชวยสงไปใหหนอยไดไหมครับเพื่อจะไดใชดปูระกอบลวงหนา  

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  จริง ๆ ระบบไตสวนนี่ไมไดหมายความวาไปร้ือระบบของเดิม 

ปจจุบัน เพราะวาไตสวนที่ผมเรียนคือในระบบสากลในความหมายนีบ่านเราเขาใจผิด เพราะวาไตสวนนี ่

คือหมายถึงวาศาลมีบทบาทไดทั้งคดีตางประเทศ คือคดีแพงของเราทัว่โลกไมมีระบบที่ใชกลาวหาและ 

ไตสวน แตใชระบบผสมทกุประเภท เพียงแตผสมมากหรอืผสมนอยอยางเชนคดีแพงก็จะเปนระบบกลาวหา

มากกวาระบบไตสวน แตไตสวนกห็มายถงึวาศาลก็ยงัมบีทบาท แมกระทั่งคดีแพงของไทยนี่ศาลมบีทบาท

ในการเรียกพยานเอกสาร เรียกพยานหลกัฐานเองมเียอะนะครับ เพยีงแตวาบานเรานี่ไปยึดติดกบัระบบ 

Common Law มาก ซึง่ทางปฏิบัติเขาเนนวาตองวางตัวเปนกลางอยางเครงครับ อยาไปยุงกับคูความ ถงึ

แมแตเห็นวามพียานหลักฐานทีน่าสงสัยแลวศาลมีสิทธทิี่จะเรียกสบืไดเอง แตศาลจะไมใชบทบาทนี้เด็ดขาด 

แตก็หมายความวาศาลนี่มบีทบาท เขยีนไวชัดนะครับ แตวาไมคอยไดใช แลวเรื่องความยุติธรรม ไมวา 

คดีแพงหรือคดีอาญาถาศาลมีบทบาทในการคนหาความเปนจริงไดศาลควรจะเขาไป เพราะวากระบวนการ

ยุติธรรมที่รัฐจัดใหนี่ ไมใชหมายถงึวาแลวแตคูความวามีกําลังชกกนัมากนอยแคไหน ศาลเปนแคกรรมการ

ตัดสินการแขงขันกีฬาไมใช ควรจะเปนลกัษณะวาถาหากหาความจริงได หาคนจะเขาไปชวย คนหา 

ความผิด แตไมไดหมายถึงวาจะไปรื้อระบบเดิมที่วาศาลตองไตสวนแลวถายังไมพอใจตองไตสวนตลอด  

ไมตัดสินคดี คือไมไดร้ือระบบเดิม เพยีงแตวาเราไมเขาใจระบบไตสวน หมายถงึวาศาลจะตองไตสวนเอง 

หาทุกอยาง โจทก จําเลย ไมมีหนาที่ไมใชอยางนัน้นะครับ ผมยืนยนัไดวาระบบสากลจริง ๆ เปนอยางนั้น 

ในทางวิชาการครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ใน ว.ิ อาญา ใน ว.ิ แพง นี่จริง ๆ ก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองนี้

อยูแลววาใหศาลสามารถจะเรียกพยานมาสืบ หรือวาไปหาความจรงิไดอยูแลว แตโดยหลักการจรงิ ๆ  

ในทางปฏิบัติ ศาลทําไปนี่มนัจะเกิดครหา เพราะเรียกมาตองเปนประโยชนกับฝายหนึง่และเปนโทษกับ 

อีกฝายหนึง่ ศาลก็เลยไมอยากไปใชตรงนีค้รับ  

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  ทีท่านเสริมเกยีรติวาในทางปฏิบัติบานเราเปนอยางนั้นนะครับ 

แตวาวิธพีิจารณาความแพงนี่ก็เปนปญหา สวนทีว่า ว.ิ แพงเวลาแกไขเขาไปก็เลยกลายเปนเศษกระดาษ 

อยางเชนคดีมโนสาเร อะไรตาง ๆ แกไขเขามาซึง่เปนระบบไตสวนศาลจะตองมีบทบาทเขาเปนเชงิรุกมาก 

เพราะวาเขาไมเนนตองมทีนายก็ไมประสบความสาํเร็จ เพราะเนื่องจากวาศาลเคยชนิแกการวางตวัเปน

กลาง คดีมโนสาเรก็เลยไมคอยเปนที่นยิม ศาลก็เลยมีปญหาวาปจจุบนั ว.ิ แพงตางประเทศเขาเนนในเรื่อง

บทบาทศาลเชิงรุกมากขึ้น แมกระทัง่อังกฤษเขาเพิ่งแกไขไปเมื่อ ๔ ป ๕ ปที่ผานมานี่ อังกฤษเปนแมแบบ 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

วันพุธที่ ๒๑ มนีาคม ๒๕๕๐        อัมพา ๓/๓ 

 

ของระบบแบบกลาวหานะครับ แตเขาก็เขาใจแลววาถาศาลวางตวัเปนกลาง เชนจะทําใหเกิดขอเสียหาย 

ที่เขายอมรับกนัก็คือวา คูความใสเทคนิคในวิธกีารพจิารณาในการชนะกัน ใชไมสุจริตในการประวงิคดี  

เปนอยางนั้นจริง ๆ ครับ ซึง่ทางระบบ Civil Law ที่เขาใชระบบไตสวนใน ว.ิ แพงเพิม่ข้ึนมากเรื่อย ๆ นี่เขา 

ก็เหน็ขอเสีย แลวทุกประเทศก็เร่ิมเหน็ อังกฤษ อเมริกาเขาแกไปแลวนะครับ คําวา ไตสวน นี่ความหมาย 

แตเพียงวาศาลมีบทบาทเชงิรุกมากขึน้ ไมใชเปนลักษณะเชิงรับเทานัน้เอง แตวาระบบสืบพยานหลักการ

กลาวหา กลาวอาง ใครนําสบืนั้นยังเหมือนเดิมอยูนะครบั คดีปกครองก็เหมือนกนัระบบไตสวนไมได

หมายความวาฝายไหน โจทก จําเลย ไมมีหนาที่พิสูจนไมใช แตหมายถึงวาศาลมบีทบาทเชงิรุกในการเขาไป

ควบคุมกระบวนการพิจารณา ในการเขาไปคนหาความจริงมากขึ้น เปนระบบของ Civil Law เขากลัววา

ทนาย 

จะไปมีอิทธพิล คลาย ๆ ไปทําใหพยานนีห่ลงประเดน็บาง กลัวบาง อะไรพวกนี้ แตเทคนิคจะเหน็ไดวาทาง 

Common Law จากอเมรกิานี่เขาบอกวาคดีจะชนะหรือไมชนะตองขึน้อยูกับวาจะจางทนายคนไหน  

ซึ่งจริง ๆ ระบบกระบวนการยุติธรรมไมควรจะเปนอยางนั้นใชไหมครับวาใครมีทนายเกงกวา ดีกวาก็จะชนะ 

อันนี้ผมก็ลองเกริ่น ๆ อันนี้เพยีงเบื้องตนเทานัน้เอง พอคณะอนุกรรมาธิการขอตัวรางมาก็เลยจาํเปนตอง 

รีบสงมาใหกอน 

 นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  อยางนีน้ะครับพอคุยกนักอน จะทาํใหมีขอยุติไดเร็วขึ้นแลวเรา

ก็จะไดรูทิศทางในการรางออกไปดวย ไดเนือ้มามากกวาเมื่อวานทีเ่ราคยุ  

  ประธาน  :  ความเหน็อะไรเกี่ยวกบัรางที่ใหไปนะครับกช็วยทําบนัทกึมาก็แลวกันนะครับ 

คุณสุพจน ชวยดูแลหนอยนะครับทางเลขาวาไดทําอะไรไปแลว วนัจันทรที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐ เวลา 

๐๘.๓๐ นาฬกิา หองคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๗๐๑ ชัน้ ๗ อาคารรัฐสภา ๓  

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  : ขออนุญาตครับ ระหวางรอเวลา อยางที่ผมยกตัวอยางคดี 

ตอนที่กระบวนการยุตธิรรม มาตรา ๔๐ กพ็ยายามนาํเรื่องหลักวิธพีิจารณาในการเขาถึงกระบวน 

การยุติธรรมทีเ่ขาเรียกวา Hi tech to tactic อะไรพวกนีน้ะครับ หรือสิทธิพืน้ฐานในกระบวนการพจิารณา 

ซึ่งเดิมเขียนไวในศาลรัฐธรรมนูญ แตไมไดเขียน 

 

           - ๔/๑  

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ      ธนัชญา ๔/๑ 

วันพุธที่ ๒๑ มนีาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขอถามเพิม่เตมินิดหนึ่งครับอาจารย ตอนนี้ยังรอเอกสาร  

ทานประธานนิดหนึ่งก็คือวา อยาง มาตรา ๔๐ (๒) ของทาน ตรงวรรคสองที่บอกวา การใหโอกาสแสดง

ความเห็นกอนการวนิิจฉัย มนัเหมือนคดีสูศาลแลว กอนที่จะตัดสินใหแสดงความเหน็ ผมก็ไมมัน่ใจนะครับ

วา มันแสดงความเหน็วา ในศาลเทานัน้หรอืนอกศาลไดนะครับ อันนี้ถาตองไปตีความขางนอกศาลได มันก็

จะเขาขายละเมิดนอกศาลไดมาก อันนี้ตองเขาไปดูกรอบ แลวก็อีกอนัหนึ่งก็คือ อาจารยครับ ทานทีว่า (๔) 

ที่บอกวา สิทธใินการไมใหถอยคําเปนปรปกษกับตนเองซึ่งตอนนี้มนัสอดคลองกับ ว.ิ อาญา ฉบับที่ ๒๒   

ที่วา คําสารภาพของผูตองหาในชั้นจบักมุก็ดี ชัน้สอบสวนก็ด ีมนัเอามาเปนพยานหลกัฐานไมได ถูกไหม

ครับ ซึ่งดูก็สอดคลองกับทีว่า ไมใหคาํเปนปรปกษนัน่เอง แตทุกวนันี้ในระบบการสอบสวนก็ด ีในชัน้จับกุม 

ก็ดี ก็ยงัจะถามผูถูกจับและผูตองหาชั้นสอบสวนวารับหรือปฏิเสธ ก็เลยดูวา บทบญัญัติของ ว.ิ อาญา กับ

รัฐธรรมนูญไมไดเปนไปตามสิ่งที่เจาหนาทีรั่บไปปฏิบัติ ตรงนี้จะคิดวาอยางไร และก็ยงัมีประเด็นตอไปอีกวา 

ตอนรับมันมีประโยชนในทางปฏิบัติ คือรับช้ันสอบสวน พี่มหนิทรก็รูวาอาจจะมีผลในการกาํหนดโทษศาล 

ลดโทษ ๑ ใน ๓ ได แตพอบอกวาไมใหฟง แลวศาลไมฟงลดโทษ ๑ ใน ๓ ไมใชขัดกนัอีกนะ ผมก็เลยจะฝาก

อาจารยวรรณชัยวา บทบัญญัติของกฎหมายมนัตองนึกถึงสภาวะในการทําหนาที่ของกระบวนการยุติธรรม 

  ดอกเตอรวรรณชัย  บุญบาํรุง  :  เร่ืองนี้รูสึกเขาจะเปลีย่นมาเปนระบบฟนหนูแลวนีค่รับ 

เห็นเขาจัด เขาทางนายกสภาทนายพบกบัทางประธานศาลฎีกา แลวก็คลายความเครงครัดลงในเรื่องกรอบ

กลับไประบบฟนหน ูไมใชตอบเร่ืองจริง ๆ จัง ๆ  

  ประธาน  :  ขอหารืออนกุรรมาธิการ พุธหนาเรายังไมนดัดีไหมครับ เพราะวาสงบันทึกอะไร

มาแลว ก็รอจนกวาจะมีรางใหมมา ดีไหมครับ เรายังไมนัดดีไหม เพราะรอจนกวาจะมีรางใหม 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ผมอยากทราบเรียนทานประธานนิดหนึง่วา วนันี้เราคยุกันนี ่

ก็ไดเปนสาระเยอะแลวนะครับ แตทีนีว้าไปดูรายละเอียด ๘๐ มาตรา มนัอาจจะมีสาระอะไรมาฝากพี่หรือวา

พี่คิดวามนัไมควรนัด ผมไมเปนไรนะครับ คือผมเห็นดวยในกรณีถาไมมีประเด็น แตผมคิดวาทีพ่ีส่งไปให

พวกเรา ถาเราไปอานผมคิดวาคงจะมีสาระฝากอาจารยวรรณชัยไดเยอะเลย 

  ประธาน  :  ก็ได ก็แลวแตที่ประชุมนะครับวา เราจะนัดกนัหรือเปลา ถาคิดวามันมีประเด็น

มีเร่ืองที่จะมาคุยกัน กน็ัดมาก็ได   

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  แลวก็ในวาระเดิมมีกําหนดวาระเมื่อไร 

ประธาน  :  เอาอยางนีว้ันพุธไมทราบทานอื่นวาอยางไร วันพุธเชาอยางเดิม เอาพุธหนา 

อาจารยมานจิไดนะครับ  

  ดอกเตอรวรรณชัย  บุญบาํรุง  :  พุธหนา ผมตองไปเรียน นบส. ตางจงัหวัดนาจะไมอยู 

  ประธาน  :  ขาดพธุเดียวใชไหมครับ ขาดวันพุธหนาวนัเดียว 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ      ธนัชญา ๔/๒ 

วันพุธที่ ๒๑ มนีาคม ๒๕๕๐ 

 

  ดอกเตอรวรรณชัย  บุญบาํรุง  :  พุธตอ ๆ ไป มนัก็มีเรียน นบส. มีอะไร แตก็จะพยายาม 

จะมานะครับ 

  ประธาน  :  พยายามมานีก่อนก็แลวกนั ถาเกิดเราประชมุ ขาดบอย เกรงใจฝายเจาหนาที่ 

ปกติคณะอื่นเขาประชุม ๐๘.๓๐ นาฬกิา 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ผมไดนะครับ คือเจาหนาที่เขาลําบาก ๐๘.๓๐ นาฬกิา 

มันเหนื่อย ทุกระบบดูแลว โอ.เค. ครับ 

  ประธาน  :  ระบบยังไมเดนิ ก็เอาวนัพุธ ๐๙.๐๐ นาฬิกาอยางเดมินะครับ อาจารยวรรณชัย

ก็พยายามมาหนอยนะครับ ถาจําเปน 

  ดอกเตอรวรรณชัย  วรรณบํารุง  :  คือต้ังแตเมษายนอนันี้จะวางประมาณวันพฤหัสวนัเดียว 

เพราะมเีรียน นบส. เขามาชวงนี้พอด ี

  ประธาน  :  วันพฤหัสบดีเรามีประชุมที่ทาํเนยีบ ทางโนนวาทานประธานก็ขอประชมุ 

วันพฤหัสบดีตอ ขอบคุณมากครับ ถาอยางนัน้วนันีเ้ลิกประชุมกอนนะครับ เจอกันวนัพุธหนานะครับ 

ขอบคุณครับ 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๐.๑๐  นาฬิกา 

 

กลุมงานชวเลข  ๑ 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 


